

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๔๐๙
วันพุธ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ที่คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้น โดยที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรี วันชัย ใจกุลศล ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๒ และคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบกรพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยในครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับคณะกรรมการที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ อำนวยความสะดวก และรายงานอุปสรรคหรือปัญหาในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับ และเห็นควรกำหนด ดังนี้ (๑) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการระดับชาติ (๒) คณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วยปลัดกรุงเทพมหานครสำหรับกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับจังหวัดอื่นเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัดนั้น จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ และให้ผู้ว่าราชการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ (๓) คณะกรรมการระดับอำเภอประกอบด้วยนายอำเภอเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ จำนวน ๓ คน ผู้ทรงคุณวุฒิในอำเภอซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอำเภอนั้น จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต. หรือข้าราชการประจำอำเภอซึ่งผู้ว่าราชการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ (๔) การแต่งตั้งและวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กกต. กำหนด และ (๕) ผู้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) ถ้ามีบุพการี ผู้สืบสันดาน คู่สมรส หรือญาติ สมัครรับเลือกในเขตจังหวัดหรืออำเภอ แล้วแต่กรณี หรือมีเหตุอันก่อให้เกิดความไม่สุจริตเที่ยงธรรม ให้ กกต. มีอำนาจตั้งผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในจังหวัดหรืออำเภอเป็นกรรมการแทนที่ได้ ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรับความเห็นของที่ประชุมไปปรับปรุงร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
 วิทยากรเชี่ยวชาญ
 ผู้สรุปผลการประชุม
 นายธนาววัฒน์ สังข์ทอง
 เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
 ผู้ตรวจทาน